



# โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

(โรงเรียนอีโคสคูลปี ๒๕๕๘)

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๙ หมู่ ๑ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖



โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา บริเวณโดยรอบโรงเรียนมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โรงเรียนเคยได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ และ อันดับ ๒ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จัดโดยกรมป่าไม้

### **ผลการดำเนินงานตามพันธกิจโรงเรียนอีโคสคูล**

#### **พันธกิจที่ ๑ : นโยบายสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงสร้างการบริหารจัดการ**

โรงเรียนได้ดำเนินการกำหนดนโยบายของโรงเรียน ดังนี้

วิสัยทัศน์ คือ จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ประชาคมอาเซียน รักศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ คือ อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

#### **พันธกิจที่ ๒ : การจัดการกระบวนการเรียนรู้**

โรงเรียนได้บูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยมีการจัดทำรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ในกลุ่มสาระรายวิชาต่าง ๆ จัดทำเป็นหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม จัดทำเป็นรูปแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการจัดการกระบวนการเรียนรู้ ผู้บริหาร ครู ได้เข้ารับการอบรมและเสริมศักยภาพด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (แบบพหุวิทยาการ) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วงจรผลิตภัณฑ์

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน คือ การสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าเบญจพรรณ (สวนป่าโรงเรียน สวนพฤกษศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์วัฒนธรรมวิถีชีวิตชนเผ่ากระเหรี่ยง



#### **พันธกิจที่ ๓ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน**

โรงเรียนมีการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ดังนี้

๑. อนุรักษ์พื้นที่สีเขียว โดยการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีการแบ่งโซนดูแลรักษา ปลูกป่าทดแทน

๒. กิจกรรมคัดแยกขยะ

โรงเรียนยังมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาให้นักเรียน ดังนี้

๑. กิจกรรมโครงการคัดแยกขยะ

๒. กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

๓. กิจกรรมโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน



#### **พันธกิจที่ ๔ : การมีส่วนร่วมและเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา**

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมโรงเรียนสัญจรประชุมผู้ปกครองในหมู่บ้าน และนักเรียนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง เช่น จิตอาสาพัฒนาความสะอาดหมู่บ้านตะโกกลาง หมู่บ้านคำหิน หมู่บ้านท่าแฝก และกิจกรรม

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกหมูบ้านบ่อรี โดยความร่วมมือกับผู้ปกครองและองค์กรในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้รับความมือจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและให้ความรู้ด้านสมุนไพรในท้องถิ่น หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพรรณพืช เป็นเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงเรียน สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เป็นสื่อการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ

โรงเรียนและองค์กรส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่เสมอ ทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาชาวบ้าน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอีกด้วย เช่น ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสวนผึ้ง ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จัดงบประมาณสนับสนุนสร้างศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมกระเหรี่ยง ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และได้รับการสนับสนุนจากโซอ้า จัดสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติเรียนรู้นิเวศป่าเบญจพรรณบริเวณสวนป่าโรงเรียน

